

# Sôi nổi cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái Bình"

Ngay sau phát động, cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái Bình" đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Những ngày này, sau mỗi tiết giảng, tranh thủ giờ ra chơi, thầy giáo Nguyễn Bá Thái, Bí thư Đoàn Trường THPT Hưng Hưng (Đông Hưng) lại đến từng lớp học để tuyên truyền, vận động học sinh tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái Bình". Thấy Thái cho biết: Chúng tôi đã phát động, hướng dẫn cách thức tham gia cuộc thi tới bí thư các chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm, từ đó đội ngũ cán bộ đoàn, giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ triển khai tới đoàn viên, học sinh toàn trường. Trên website của nhà trường đã đăng tải các thông tin về cuộc thi; trong dịp sinh hoạt dưới cờ toàn trường, chúng tôi cũng sẽ lồng ghép, tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của cuộc thi và phát động giáo viên, học sinh tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Trường hiện có trên 1.600 học sinh, hầu hết các em đều có smartphone cá nhân và được phép sử dụng điện thoại ngoài tiết học. Đây cũng là yếu tố thuận lợi để đông đảo học sinh tham gia cuộc thi. Bước đầu phát động cuộc thi không chỉ giáo viên mà học sinh cũng



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái Bình".

tích cực hưởng ứng, một số em kiên trì thi nhiều lượt để nâng cao số điểm thi của mình. Chỉ sau hơn 2 ngày phát động cuộc thi, huyện Hưng Hà đã có trên 21.000 lượt người tham gia dự thi, dẫn đầu bảng xếp hạng số lượt dự thi trong toàn tỉnh. Bà Trần Thị Vân, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai, vận động, hướng dẫn tham gia cuộc thi tới các cấp ủy, cán bộ tuyên giáo của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; tận

dụng nền tảng mạng xã hội, tuyên truyền về cuộc thi qua rất nhiều nhóm zalo, từ đó huy động sự vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng ứng của thủ trưởng các ngành, đơn vị, địa phương. Ngoài ra, các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động 100% đảng viên tham gia cuộc thi; các lực lượng khác như cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, lực lượng vũ trang, nhân dân hưởng ứng với tinh thần cao nhất. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy cũng đặc biệt

quan tâm, chỉ đạo sát sao, biểu dương, cổ vũ các tập thể, cá nhân tham gia. Bước đầu triển khai, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Hưng Hà hưởng ứng rất tích cực, tạo không khí sôi nổi. Huyện quyết tâm phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu về số lượt dự thi trong cả 3 đợt thi. Theo chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư: Để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia cuộc thi, đơn vị đã chỉ đạo 100% tổ chức đoàn cơ sở, đặc biệt là đoàn trường

THPT, các liên đội trong toàn huyện tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cuộc thi, hướng dẫn cách thức dự thi và vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia cuộc thi. Ngoài ra, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong chuyển đổi số, Huyện đoàn phát động đoàn viên, thanh niên các xã, thị trấn tích cực tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn đảng viên, cán bộ hưu trí, người cao tuổi sử dụng smartphone hoặc máy tính, đăng nhập vào địa chỉ <https://timhieulichsu.thaibinh.gov.vn> để tham gia cuộc thi.

Anh Đào Văn Đông, Bí thư Đoàn xã Minh Tân (Kiến Xương) cho biết: Để thu hút, lan tỏa cuộc thi trong đoàn viên, thanh niên, thông qua nhiều kênh thông tin, Ban Chấp hành Đoàn xã đã kịp thời tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, thể lệ cuộc thi tới các chi đoàn trực thuộc; phát động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh tích cực hưởng ứng, tham gia. Chúng tôi cũng cung cấp sách, báo, đường link tham khảo tài liệu liên quan đến lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Thái Bình để các bạn trẻ đọc, tìm hiểu, nghiên cứu, từ đó nâng cao chất lượng bài dự thi. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến rất thuận lợi và là một lợi thế lớn đối với người trẻ, vì vậy Minh Tân phấn đấu 100% đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi.

Ngay sau khi phát động, cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái

## Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh



Toàn tỉnh hiện có gần 1.400 đoàn viên, thanh niên là cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an tại các địa phương. Thời điểm diễn ra cuộc thi cũng là thời gian cao điểm mà cán bộ, chiến sĩ tập trung cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Mặc dù vậy, nhận thức được vai trò, ý nghĩa của cuộc thi, tất cả cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ trẻ vẫn tích cực hưởng ứng, tham gia. Tranh thủ thời gian trực ca buổi tối, thời gian rảnh, anh chị em động viên nhau cùng tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu tài liệu nâng cao kiến thức, sau đó đăng nhập vào website để dự thi. Tôi cho rằng hình thức thi trực tuyến, theo phương pháp trắc nghiệm, thời gian thi tối đa không quá 10 phút/lượt thì rất phù hợp, thuận tiện cho nhiều đối tượng dự thi, kể cả những người bận rộn.

## Ông Hoàng Tích Phụng, tổ 7, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình



## Sinh viên Nguyễn Thị Phương Thảo, lớp K9E, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình



Lần đầu vào thi thử, em thấy câu hỏi khá khó, một số câu em chưa trả lời được. Từ đó em dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức liên quan đến lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử tỉnh Thái Bình, giúp việc trả lời các câu hỏi của cuộc thi nhanh và chính xác hơn. Em đã thi nhiều lượt, mỗi lần thì em đều rất hào hứng vì được trải nghiệm thêm kiến thức bổ ích về lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử quê hương mình.

Bình" đã lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tham dự cuộc thi giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có cơ hội tìm hiểu về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ tỉnh, lịch sử mảnh đất, con người Thái Bình. Qua cuộc thi góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người, từ đó đoàn kết, thi

QUYỀN LƯU

## LÀM SAO ĐỂ NGHỊ QUYẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Nhiều ý kiến cho rằng, quá trình đề ra mục tiêu ở Đại hội VIII là chưa đánh giá đúng tình hình, nhất là nền tảng, nguồn lực để thực hiện cận yếu, điểm xuất phát thấp. Đối với công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIV lần này, trong các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chấp hành Trung ương đều toát lên tinh thần: Văn kiện phải bám sát hơi thở cuộc sống, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Văn kiện phải trở thành "sách giáo khoa", thành "từ điển" để khi cần thì tra vào đó và sẽ thấy ngay "ánh sáng soi đường".

Theo Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 6/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII "Về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng" thì "Nghị quyết là văn bản qui định các quyết định được thông qua ở đại hội, hội nghị cơ quan lãnh đạo đảng các cấp, hội nghị đảng viên về đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch hoặc các vấn đề cụ thể". Quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được Trung ương xây dựng công phu, kỹ càng, khoa học, bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng và Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới.

Chỉ đạo của Trung ương, văn kiện phải bám sát hơi thở cuộc sống, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đây là vấn đề xuất phát từ chính thực tiễn quá trình thực hiện để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Điều hiển nhiên, nếu nghị quyết dài sẽ khiến đảng viên không nhớ hết các nội dung, gây khó cho học tập, nghiên cứu, quán triệt, không xác định được các trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo và thực hiện. Trong lịch sử, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ban hành những Cương lĩnh chính trị, nghị quyết, quyết định rất ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Điển hình như Chương cương văn tắt, Sách lược văn tắt của Đảng (1930);

Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943...

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, đòi hỏi đại hội đảng các cấp từ chi bộ trở lên phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội XIV, đặc biệt là về tâm nhin và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước. Những vấn đề được góp ý, thảo luận phải xuất phát từ thực tiễn, từ thực tiễn đặt ra cần thúc đẩy phát triển, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn. Đó là những vấn đề mang hơi thở cuộc sống, được mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, có ảnh hưởng thiết thực đến đời sống xã hội, đến sự phát triển của đất nước.

Một tinh thần rất mới trong chỉ đạo của Trung ương: Văn kiện phải trở thành "sách giáo khoa", thành "từ điển" để khi cần thì tra vào đó và sẽ thấy ngay "ánh sáng soi đường". Hạn chế tối đa việc phải tiếp tục ban hành các nghị quyết, chỉ thị tiếp theo để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Điều này không chỉ bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ, thống nhất, toàn diện của Đảng về thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chung mà còn khẳng định rõ một trong những phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng là lãnh đạo bằng nghị quyết, là nâng lực trong việc xây dựng, ban hành nghị quyết.

Quá trình xây dựng các văn kiện đại hội rất công phu, tốn nhiều công sức, trí lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong khi đó, khi ban hành được nghị quyết rồi mà không thực hiện được hoặc thực hiện không thành công là rất lãng phí. Trong thực tiễn, tình trạng phải ban hành các nghị quyết, chỉ thị để thực hiện một nghị quyết không phải là hiếm, trong khi nghị quyết cần thực hiện không phải đặc biệt, cần thiết phải ban hành thêm một nghị quyết nữa. Tránh tình trạng quá nhiều nghị quyết được ban hành. Từ thực tế, đã có nhiều ý kiến cho rằng nghị quyết chỉ nên được ban hành khi thực tiễn đòi hỏi phải có chủ trương

lãnh đạo. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới" cũng đã nhấn mạnh: "Chỉ ban hành văn bản mới khi thật sự cần thiết".

### Để có nghị quyết thực hiện... không "gay trầm bế"

Xây dựng nghị quyết có chất lượng là vấn đề rất khó, đòi hỏi tâm sức, trí lực, trí tuệ của toàn Đảng. Nghị quyết, nhất là nghị quyết đại hội đảng là quá trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phân tích và dự báo tương lai, nó phản ánh những quy luật khách quan của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn. Bởi thế, những nội dung, nhất là mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp thực hiện đều phải xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, từ quá trình vận dụng lý luận vào thực tiễn và đúc rút từ thực tiễn khái quát thành lý luận; tuyệt đối tránh tình trạng ngồi "salon", "máy lạnh" để xây dựng nghị quyết. Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng do Bộ Chính trị ban hành ngày 14/6/2024 nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng chuẩn bị văn kiện. Theo đó, Báo cáo chính trị phải đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế và có tính khoa học, khả thi cao; chú ý các nhiệm vụ, giải pháp đột phá với tầm nhìn dài hạn.

Xây dựng nghị quyết cần có tinh thần quyết liệt đổi mới để nội dung ngắn gọn, thật sự có đọng, sức tích, tránh tình trạng nặng nề và văn chương cho em tai hoặc hô hào lý thuyết suông. Quá trình xây dựng nghị quyết, trọng trách đặt lên vai người đứng đầu và

cấp ủy đảng cùng bộ phận tham mưu, chấp bút xây dựng. Nghị quyết là công trình tập thể, trí tuệ tập thể, trong đó bộ phận tham mưu, chấp bút là hạt nhân thực hiện nhiệm vụ đó. Nếu những người đảm nhiệm trọng trách không toàn tâm toàn ý, không quy tụ được những bộ óc tinh hoa, có kinh nghiệm thì khó có được nghị quyết tốt.

Lãnh đạo bằng nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo chủ chốt của Đảng để bảo đảm sự chặt chẽ, thống nhất, toàn diện, bởi thế quá trình xây dựng nghị quyết ở các cấp cần thực hiện đúng chủ trương: Văn kiện của cấp dưới phải bám sát, cụ thể hóa được văn kiện của cấp trên. Từ nội dung dự thảo văn kiện của cấp trên, cấp ủy cấp dưới lấy đó làm cơ sở xây dựng nội dung báo cáo chính trị, phương hướng, nhiệm vụ công tác cho các văn kiện của cấp mình; xác định cụ thể những mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Điều rất quan trọng mà Trung ương nhấn mạnh đó là nghị quyết phải xác định rõ các biện pháp, giải pháp và nguồn lực để thực hiện. Trên thực tế, có những nghị quyết mà vấn đề xác định nguồn lực thực hiện chưa được chú trọng. Bởi, xác định được nguồn lực thực hiện luôn có ý nghĩa quyết định. Ví dụ vấn đề tăng lương, tăng lương là vấn đề rất quan trọng, thiết thực và sự cần thiết của tăng lương là không phải bàn cãi. Tuy vậy, muốn tăng được lương, phải xác định rõ được nguồn lực để thực hiện. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu: Khắc phục tình trạng ban hành văn bản không sát với thực tiễn, thiếu nguồn lực tổ chức thực hiện.

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: "Nghị quyết thì thật là hay/Xem ra thực hiện còn gay trầm bế" chỉ ra thực trạng còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục trong xây dựng, ban hành và thực thi nghị quyết. Đảng ta đang quyết tâm từng bước khắc phục những hạn chế đó.

(theo qdnd.vn)

## PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

# Tăng cường bảo đảm ANTT dịp cuối năm

Để người dân vui xuân, đón tết an toàn, lực lượng chức năng phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông trên địa bàn.

Pường Trần Hưng Đạo nằm ở trung tâm thành phố Thái Bình, có diện tích tự nhiên 171,6ha, hơn 2.700 hộ, hơn 9.800 nhân khẩu sinh sống ở 12 tổ dân phố. Trên địa bàn phường có 5 khu đô thị, 1 bến xe khách, 1 khu công nghiệp với 16 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2 trường học, 15 khách sạn, nhà nghỉ. Địa bàn phường cũng tập trung nhiều cơ quan hành chính quan trọng của tỉnh, thành phố.

Xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời điểm cuối năm, dịp tết và mùa lễ hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng, trên cơ sở kế hoạch triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT; Công an phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT; thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm tại địa bàn. Qua đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm ANTT. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống... Bên cạnh đó, huy động và phát huy sức mạnh của các ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; kiểm chế tại nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Thiếu tá Trần Thanh Quý, Trưởng Công an phường cho biết: Thời gian qua, tình hình ANTT trên



Công an phường Trần Hưng Đạo tuyên truyền, vận động và tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự.

địa bàn phường tiếp tục được giữ vững, ổn định, không xảy ra phức tạp, dư luận trong nhân dân. Lực lượng công an phường phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện đợt cao điểm, Công an phường đã bắt quả tang 2 vụ/2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó ngày 25/12/2024 Công an phường đã bắt quả tang Đào Quốc Đạt, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại tổ 10, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) có hành vi bán trái phép chất ma túy cho

H.Đ.Q, sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Bình. Cùng ngày, Công an phường phối hợp với tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy, Công an thành phố và Công an phường Công an Trung tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đào Quốc Đạt, thu giữ 8,5kg ma túy dạng thực vật (Tobacco) là loại ma túy mới gây ô nhiễm, nguy hiểm cho người sử dụng cùng một số vật chứng khác. Đây là vụ phạm pháp hình sự liên quan đến buôn bán ma túy với số lượng lớn, tính chất phức tạp.

Công an phường cũng tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; triển khai các biện pháp quyết liệt làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, đưa xe trái phép; giải tỏa các vụ phạm về vỉa hè, lòng đường và những nơi đông người qua lại, bảo đảm hành lang an

toàn giao thông. Phối hợp đấu tranh tra ban đêm trên các tuyến đường, khu phố, đặc biệt những điểm tập trung đông người và địa bàn giáp ranh; tăng cường xuống các tổ dân phố, khu dân cư nắm tình hình, quản lý chặt chẽ số đối tượng nghiện hút, đối tượng có tiền án, tiền sự và những có biến động diễn ra trên địa bàn; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân. Phát huy hiệu quả 4 mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 25 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, 7 điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn.

Với những giải pháp quyết liệt, phường Trần Hưng Đạo phấn đấu công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, góp phần bảo đảm cho nhân dân đón xuân ấm a toàn, bình yên.

NGÂN HUYNH